



กรม. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ



เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุม กรรมการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการว่า คณะอนุกรรมการได้ประชุม ๒ ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีการพิจารณาการออกแบบนโยบายการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ในปี ๒๐๔๐ โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แซ่ม้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ เป็นผู้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ส่วนการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ (Executive Function : EF) ให้กับผู้เรียน โดยเชิญ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และแพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย มาให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการ

นายวีระศักดิ์ พุตระกูล กล่าวต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ (Executive Function : EF) นั้น เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ควรนำ การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ (Executive Function : EF) ไปบูรณาการในการจัดทำหลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน ในทุกช่วงวัย

นางสุนี จึงวิโรจน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการพัฒนาการศึกษานั้นควรให้ความสำคัญในการพัฒนาครู เนื่องจากครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน เป็นแบบอย่างที่ดีและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน



◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยคณะอนุกรรมการได้พิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักบริหารการประถมศึกษา (สบป.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้นำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานดังกล่าวและขอให้กรรมการนำไปพิจารณาด้วยหากมีความเห็นเพิ่มเติม ในรายงานดังกล่าวขอให้แจ้งความเห็นไปยังประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน นายอ่อน กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการว่า คณะอนุกรรมการได้ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยได้พิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจำเป็นในการจัดสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา



ทั้งนี้ ในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคณะอนุกรรมการเห็นสมควรเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจำเป็นในการจัดสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มีความสมบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานตามที่ประธานคณะอนุกรรมการเสนอ



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และหากคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและติดตามการดำเนินการเป็นประการใด จะนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบในโอกาสต่อไป

